
Fundur Fjölmenningarráðs 8. desember kl 17:00 (fjarfundur) 

Mætt Karólína Helga, Anna Karolina, Sylwia og Aleksandra 

Fundargerð ritaði Ólafía Björk 

 

Dagskrá : Vinnufundur 
-Fjölmenningarráð skipuleggur vinnu sína eftir áramót. Fjölmenningarráð hefur 
undanfarið hitt starfsfólk og fengið fræðslu-.  
 
Eftir áramót lýsir ráðið yfir áhuga á fundi með fjölskylduráði. 
 
Ákveðið að framkvæma könnun meðal innflytjenda í Hafnarfirði á Facebook síðu ráðsins  
svo Fjölmenningarráð geti sinnt hlutverki sínu sem best ásamt því að skoða hvaða 
upplýsingum fólk er oftast að leita að. Ráðið vinnur spurningarnar saman.  
 
Ákveðið að nýta Facebook síðu Fjölmenningarráðs til að deila upplýsingum og efni. 
Upplýsingar eru á margar hverjar á heimasíðusveitarfélagsins og þeim má dreifa og 
skýra með ítarefni, t.d. upplýsingum um dagforeldrar.  
 
Verkefnastjóri fylgist með ákvörðunum í ráðum og nefndum með tilliti til þess að tekið sé 
mið af réttindum fólks af erlendum uppruna. 
 
Fjölmenningarráð vill athuga hvort að hægt sé að búa til netfangið 
fjolmenningarrad@hafnarfjordur.is.  
Verkefnastjóra falið að kanna málið. 
 
 
 
Næsti fundur:  
 
Verkefnastjóri fjölmenningar beðinn um að skoða kannanir sem gerðar eru í 
sveitarfélaginu með tilliti til  erlendra barna og leggja fyrir næsta fund.  
Niðurstöður úr könnun ræddar.    
 
Og óska eftir fundi með fjölskylduráði 
 
Næsti fundur verður 26.febrúar. 
 
Fundi slitið kl 18:00 
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